

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๓๖๗๖



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๔๕๔๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. ข้อเสนอโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะดำเนินการครอบคลุมทั้งประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่เดิม ๓,๐๐๐ ตำบล และพื้นที่ใหม่ ๔,๔๓๕ ตำบล เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มการจ้างงานบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่และประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

๒. อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาและยกระดับสินค้าและบริการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด BCG กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ในแต่ละพื้นที่ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนทั้งในเชิงพื้นที่และงบประมาณที่จะดำเนินงาน นอกจากนี้ ควรมีการเชื่อมโยงและต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่เดิม ๓,๐๐๐ ตำบลที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง รวมทั้งควรสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ (Thailand Community Big Data : TCD) ที่จะไปเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ อาทิ ข้อมูลความต้องการตลาด ข้อมูล TPMAP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๘๒๑

E-mail: sasithorn@nesdc.go.th